
                                              
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

เรื่อง  ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย 

.....................................                                                                                                                  

           

             ตามที่ สภาเทศบาลตำบลสันปูเลย ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย สมัยสามัญ    

สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  เมื่อวันที่  8 ธันวาคม 2566 โดยมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา

ดังกล่าวไปแล้วในคราวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่  18 

ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น  
 

อาศัยระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข 

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ข้อ 33 จึงปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย 

สมัยสามัญสมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 รายละเอียดแนบท้าย

ประกาศฉบับนี้ 
                                          

             จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน                                                                                                                                        

     

                              ประกาศ  ณ  วันที่  18  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2566                               
                                                                                                                                        

     
                                      

                                                                                                                            

         (นายชัยยุทธ  คุณยศยิ่ง) 

                      ประธานสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย 

 

 

 
 



๑ 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย                                                                                                                                                   
สมัยสามัญ ที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 

วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2566   เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย              

......................................... 
ผู้มาประชุม         

                                    
1. นายชัยยุทธ      คุณยศยิ่ง  ประธานสภาเทศบาล 
2. นางรุ่งนภา     คุณยศยิ่ง  รองประธานสภาเทศบาล 
3.  นายเกรียงศักดิ์     คิดดีแล   สมาชิกสภาเทศบาล 
4.  นายชัยนเรศ      จิตต์จรูญพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

 5.  นางธมณณัฎฐ์     คุณยศยิ่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
 6. นายสุภาพ     สุรินทร์ต๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
 7. ว่าที่ร้อยตรีวสันต์   สุดาจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 8. นายจรัสพงษ ์    คำโพธิ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 9. นายบรรพจน์      ปันปวง   สมาชิกสภาเทศบาล 

10. นางสาวปวริศา      สุขเรือน  สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายเชิดศักดิ์     คุณยศยิ่ง  เลขานุการสภาเทศบาล 
 

                                                ผู้ลาการประชุม 
1 . นายนิรันดร ์    ณ ดวงจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล 

 
  

           ผู้เข้าร่วมการประชุม       
         

          1. นายสาธิต   คำหน่อแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย 
 ๒. นายสมเดช   แสงอรุณ  รองนายกเทศมนตรี 

๓. นายสงวน   คำสุข   รองนายกเทศมนตรี 
4. นายเกษม   คุณยศยิ่ง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นางวันเพ็ญ   สะง้า   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายจิรพงศ์   เวฬุสาโรจน์  ปลัดเทศบาล 
7. นางอำพรเพชร  ไชยสิทธิ์   ประธาน อสม. หมู่ที่ 1 
8. นางมะลิวรรณ  คำลาพิช   ประธาน อสม.หมู่ที่ 13 
9. นางสาววิภาดา  พจนาภรณ์  หัวหน้าสำนักปลัด 
10. นางสาววภิา   ป้ออินเครือ  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
11. นายจิระเมธ   ปินนา   คนงานทั่วไป 
12.สิบเอกธนาวิช  คำสายใย  นักวิเคราะห์ฯ 
13. นายพิพัฒน์พงศ์  พิพัฒน์จริยา  เจ้าพนักงานธุรการ 
14. นางธัญญาธร  จันทร์ต๊ะ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 
15. นาวสาววิภา   ป้ออินเครือ  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
16. นายอนันต์   อ่อนสนิส  นิติกร 



๒ 

 

 

       เริ่มที่ประชุมเวลา 09.00  น. 

การดำเนินการประชุม 
   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายชัยยุทธ คุณยศยิ่ง  ตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลสันปูเลยเป็นประธาน
การประชุมและกล่าวเปิดประชุมว่า  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย มาครบองค์ประชุมพร้อมแล้ว  จึงขอ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้    
ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ           
ประธานฯ - ประชาสัมพันธ์เรื่องขอเชิญเข้าร่วมพิธีสืบชะตาแบบล้านนาให้แก่ พระบาทสมเด็จ     

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา   
นเรนทิราเทพยวดี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ณ วันสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   
                                  วันที่ 24 กันยายน 2566  

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 
ข้อ 33 วรรคสอง “การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุม
สภาท้องถิ่น” 
ข้อ 34 “เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นลง
ชื่อในรายงานการประชุมนั้นไว้เป็นหลักฐาน 

ประธานฯ  - สมาชิกสภาท่านใดต้องการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบ.....11....เสียง 

- ไม่เห็นชอบ...-.. เสียง 
- งดออกเสียง...1...เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
3.1 เรื่องคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
จำนวน 1 คน      
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 7 องค์กร
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(2) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 3 คน ร่วมเป็นกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 
ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
แล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่
น้อยกว่าสองคน เว้นแต่สภาท้องถิ่นใดมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่าที่มีอยู่น้อยกว่าแปดคน ให้มี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
 การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และ
ให้นำวิธีการเลือกตามข้อ 12 และข้อ 14 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนให้
ใช้วิธียกมือขึ้นพ้นศรีษะ 
ข้อเสนอและพิจารณา 

ด้วย นางสาวณัชชา พาเจริญ ผู้ได้รับการคัดเลือกจากสภาเทศบาลให้ร่วมเป็น
กรรมการพัฒนาท้องถิ่นในส่วนของสมาชิกสภา ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาเทศบาล 
ส่งผลให้กรรมการพัฒนาท้องถิ่นในส่วนของสมาชิกสภาว่างลง จำนวน 1 ตำแหน่ง จึงมี
ความจำเป็นต้องคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่นแทนตำแหน่ง
ที่ว่างลง ต่อไป 

ประธานฯ  - สมาชิกสภาท่านใดต้องการเสนอชื่อสมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นแทน
ตำแหน่งที่ว่าง ขอเชิญ 
ส.ท.ปวริศา  - เรียนท่านประธานฯ ขอเสนอชื่อ ส.ท.วสันต์ สุดาจันทร์ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
   - ส.ท.จรัสพงษ์  คำโพธิ์     ผู้รับรองคนที่ 1 
   - ส.ท.ธมณณัฏฐ์ คุณยศยิ่ง  ผู้รับรองคนท่ี 2 
ประธานฯ  - สมาชิกสภาท่านใดต้องการเสนอชื่ออีกหรือไม่ 
ส.ท.ชัยนเรศ  - เรียนท่านประธานฯ ขอเสนอชื่อ ส.ท.สุภาพ สุรินทร์ต๊ะ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
   - ส.ท.เชิดศักดิ์ คุณยศยิ่ง   ผู้รับรองคนที่ 1 
   - ส.ท.รุ่งนภา   คุณยศยิ่ง   ผู้รับรองคนที่ 2 
ประธานฯ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไข

เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 12 วิธีการเลือกให้นำความในข้อ 8 มาบังคับใช้โดย
อนุโลม ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่
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น้อยกว่า สองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่
เสนอไม่ จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนหนึ่ง โดย
วิธีเขียน หมายเลขประจำตัวของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุม
ประกาศ คะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้
คะแนนสูงสุด เท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผล
การเลือกตั้ง ใหม่ปรากฎว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้
คะแนนสูงสุด เท่ากัน ให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อได้รับหมายเลขประจำตัวเพ่ือใช้ในการลงคะแนน
เลือกด้วยวิธีจับสลาก โดยให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อ ตกลงกันว่าจะให้คนใดเป็นคนจับสลาก
ก่อนหลัง แล้วให้จัดทำ ๔ บัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกัน มีจำนวนเท่ากับ
จำนวนผู้ที่ถูกเสนอชื่อ โดยเขียน หมายเลขประจำตัวตามลำดับให้ครบตามจำนวนผู้ที่ถูก
เสนอชื่อ หากตกลงกันไม่ได้ให้ ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง 
ให้ประธานที่ประชุมประกาศหมายเลขประจำตัวผู้ที่ถูกเสนอชื่อตามลำดับ 

ประธานฯ - ให้สมาชิกสภาผู้ถูกเสนอชื่อทั้งสองคน มาจับฉลากเพ่ือเลือกหมายเลขโดยให้ตกลงกันว่า
คนใดจะเป็นผู้จับฉลากก่อนหลัง  

ประธานฯ - ต่อไป เป็นการกำหนดหมายเลขของผู้ที่ถูกเสนอชื่อทั้ง 2 คน  โดยวิธีการจับสลาก และ
ขอให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อตกลงกันว่าคนใดเป็นคนจับสลากก่อนหลัง ผู้ถูกเสนอชื่อทั้ง 2 คน    
ตกลงกันได้ โดยตกลงกันให้ ส.ท.วสันต์ สุดาจันทร์ เป็นผู้จับสลากคนที่หนึ่งและให้              
ส.ท.สุภาพ สุรินทร์ต๊ะ เป็นผู้จับสลากคนที่สองและ ผลการจับสลากเพ่ือกำหนดหมายเลข
ประจำตัวเพ่ือใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง ปรากฏว่า ส.ท.วสันต์ สุดาจันทร์ ได้หมายเลข
ประจำตัว เบอร์ 1 ส.ท.สุภาพ สุรินทร์ต๊ะ ได้หมายเลขประจำตัว เบอร์ 2  และขอเชิญ 
สมาชิกสภาได้ทำการลงคะแนนเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยเขียนหมายเลข
ประจำตัวของผู้ที่ถูกเสนอชื่อลงในบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดเดียวกัน ใส่ซองแล้วนำซอง
ไปใส่ลงในหีบต่อหน้าประธานที่ประชุม และขอให้สมาชิกสภาจำนวน 2 คนมาช่วยตรวจนับ
คะแนน 

ที่ประชุม - ผลการนับคะแนนปรากฏว่า ส.ท.วสันต์ สุดาจันทร์ หมายเลขประจำตัว เบอร์ 1             
ได้ 4 คะแนน และ ส.ท.สุภาพ สุรินทร์ต๊ะ หมายเลขประจำตัว เบอร์ 2 ได้ 5 คะแนน  
สรุปผลการนับคะแนน ส.ท.สุภาพ สุรินทร์ต๊ะ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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3.2 เรื่องขอความเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันปูเลย 
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ.2560  
    - มาตรา 47 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ บุคคลยากไร้ย่อมมีสิทธิ
ได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ บุคคลย่อมมีสิทธิ
ได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่อจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 - มาตรา 55 รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชน ได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
อย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรค โดยบริการสาธารณสุขดังกล่าวต้องครอบคลุม การส่งเสริมสุขภาพการควบคุม
และป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสุขภาพ รวมทั้งรัฐต้องพัฒนา การบริการ
สาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 - มาตรา 250 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนา
อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชาชนในท้องถิ่น ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 
 2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 - มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และอบต. มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (19) การสาธารณสุข 
การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
 3. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 - มาตรา 50 ภายใต้บัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังนี้  
 - มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดกิจการใด ๆ ในเขต
เทศบาลดังต่อไปนี้ (6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
 4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและ
มาตรฐานซึ่งได้รับการยกเว้น ไม่ต้องอยู่ในกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 ข้อ 4 สถานพยาบาลซึ่งได้รับการยกเว้น ไม่ต้องอยู่ในบังคับของ พระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2559 หมายถึงสถานพยาบาลซึ่งดำเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถาบันในการศึกษาของรัฐ หน่วยงานของรัฐ สภากาชาดไทย 
 ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรง ได้แก่แผน
ภารกิจด้านการสาธารณสุข ประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟู
สุขภาพและการรักษาพยาบาล ดังนั้นเพ่ือให้บริการด้านสาธารณสุข มีความสะดวก รวดเร็ว 
ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำด้านการรักษาพยาบาล ลดความ
หนาแน่นของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอกหม่น เห็นควรพิจารณา
ขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเพ่ือจัดตั้ง 
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“ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลสันปูเลย” เพ่ือบริการด้านการสาธารณสุขให้แก่
ประชาชนในพื้นท่ี ต่อไป 

ประธานฯ  - สมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบ.....10....เสียง 

- ไม่เห็นชอบ...-.. เสียง 
- งดออกเสียง...1...เสียง 
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3.3 เรื่องขอความเห็นชอบรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ หมายเลขทะเบียน   
ที่ ชม 2482 จำนวน 3 รายการ 

ตามที่เทศบาลตำบลสันปูเลยได้ขอใช้ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ชม 
2482 (โรงเรียนบ้านท่ารั้วเดิม) มีพ้ืนที่รวม 3 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา  เพ่ือดำเนินการ 
“โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ราชการ เทศบาลตำบลสันปูเลย” ประกอบด้วยอาคาร
ศูนย์บริการประชาชน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และผู้พิการ ฯลฯ ต่อมาอำเภอดอยสะเก็ดได้แจ้งว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินราช
พัสดุดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากบนที่ดินราชพัสดุดังกล่าว มีอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง 
อยู่จำนวน 3 รายการ คือ 1.อาคารเรียน 2.ห้องน้ำชาย - หญิง แบบ สปช. 2 ที่นั่ง และ         
3.ห้องน้ำชาย - หญิง แบบ สปช. 6 ที่นั่ง โดยอาคาร/สิ่งปลูกสร้างทั้ง 3 รายการได้ก่อสร้าง     
มานานแล้วมีสภาพทรุดโทรมและการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ราชการฯ มีความ
จำเป็นต้องใช้ที่ดินที่มีอาคาร/สิ่งปลูกสร้างทั้ง 3 รายการตั้งอยู่  
 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลให้รื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ หมายเลข
ทะเบียน ที่ ชม 2482 จำนวน 3 รายการดังกล่าวข้างต้น ต่อไป 

ประธานฯ  - สมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบ.....10....เสียง 

- ไม่เห็นชอบ...-.. เสียง 
- งดออกเสียง...1...เสียง 
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3.4 เรื่องขออนุ มัติ ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่ อจ้างเหมารื้อถอนอาคาร/สิ่ งปลูกสร้าง             
ในที่ราชพัสดุ หมายเลขทะเบียน ที่ ชม 2482 จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 132,000.-
บาท 
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 
ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 1. ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 2. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
 3. ให้กันเงินสะสม สำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ
กันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณ
ภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสม สำรองจ่ายเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้ว องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง 
เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมเหลือไม่น้อยกว่าห้าล้านบาท 
 4. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว หากในภายหลังมีการบอก
เลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดย
นำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพ่ือดำเนินงานในส่วน
ที่เหลือได้ 
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

หลักการ 
 เทศบาลตำบลสันปูเลยได้จัดทำ “โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการ เทศบาลตำบล    
สันปูเลย” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ปฏิบัติราชการและจัดบริการสาธารณะ ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง ซึ่งจะดำเนินการ
โครงการบนที่ดินราชพัสดุ หมายเลขทะเบียน ที่ ชม 2482 พ้ืนที่ 3 ไร่ 2 งาน 36 ตาราง
วา โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

  แต่เนื่องจากบนที่ดินราชพัสดุดังกล่าว มีอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง อยู่จำนวน 3 
รายการ คือ 1. อาคารเรียน 2. ห้องน้ำชาย - หญิง แบบ สปช. 2 ที่นั่ง และ3. ห้องน้ำชาย 
- หญิง แบบ สปช. 6 ที่นั่ง โดยทั้ง 3 รายการได้ก่อสร้างมานานแล้วมีสภาพทรุดโทรมและ
การดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ราชการฯ มีความจำเป็นต้องใช้ที่ดินที่มีอาคาร/สิ่ง
ปลูกสร้างทั้ง 3 รายการตั้งอยู่ 
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     เหตุผล 
  ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอ

อนุมัติจากสภาเทศบาลใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวข้างต้น 
เป็นเงินทั้งสิ้น 132,000.-บาท รายละเอียดตามสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง     
ที่แนบมาพร้อมนี้ ต่อไป 

ประธานฯ  - สมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปราย สอบถามขอเชิญ 
ส.ท.บรรพจน์  - เรียนท่านประธานฯ การขออนุญาตรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลก็ผ่านไปที่

เรียบร้อยแต่เดียวนี้เราเข้าสู่วาระการขอใช้งบประมาณเกี่ยวกับต้องใช้จ่ายในการรื้อถอน
ก่อนที่เราจะได้วาระหรือได้มติผมขอถามทางผู้บริหารว่าในกรณีนี้ถ้าผ่านทุกข้ันตอน ผ่านทั้ง
งบประมาณ ผ่านทั้งอนุญาตรื้อถอนเราจะทำการรื้อเลยหรือไม่ ความชัดเจนทางเทศบาลได้
พร้อมที่จะไปสร้างอาคารของเทศบาลตรงนั่น หรือว่าต้องชะลอถ้าหากว่าอนุญาตให้รื้อถอน
เรียบร้อยแล้วเทศบาลทำการรื้อแต่โครงสร้างของอาคารยังไม่เกิดขึ้น ตรงนี้ค่อนข้างน่าเป็น
ห่วงเหมือนกัน 

ส.ท.วสันต์  - เรียนท่านประธานฯ ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านบรรพจน์ ในส่วนของการสอบถาม ซึ่งในการ
จัดสร้างโครงการสำหรับพ่ีน้องประชาชนในทางที่ผู้บริหารเสนอก็เป็นทางที่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั่น
ในส่วนของการก่อสร้างอาคารหรือศูนย์ราชการ คือที่ผ่านมาในการประชุมสภาในการขอ
อนุมัติงบประมาณเกี่ยวกับโครงการขนาดใหญ่ซึ่งในนี้ยังไม่เห็นของประชาคมของสำหรับ
ตำบลในส่วนของผู้นำชุมชนมารับฟังว่าเห็นชอบไหม เห็นควรไหมในส่วนของการจัดสร้าง
อาคารตรงนี้ ถ้าเป็นโครงการที่ดี ดีนะครับ อยู่มาสิบกว่าปียังไม่เห็นมีการสร้างอาคารเป็นรูป
เป็นร่าง แต่ทั้งนั้นทั้งนี้อยากจะให้ในส่วนของผู้นำชุมชนและส่วนของประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดสร้างอาคารเพราะอย่างน้อยเป็นส่วนหนึ่งเป็นหน้าเป็นตาของตำบลเรา 

ประธานฯ  - สมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามหรือไม่ หากไม่มีขอท่านนายกฯชี้แจง 
นายกฯ - เรียนท่านประธานฯ ต้องขอขอบคุณสำหรับคำถามนี้จริงๆผมอยากอธิบายเพราะฉะนั้น

ท่านจะได้เข้าใจในฐานะท่ีสภาและไปบริหารพนักงานเจ้าหน้าที่ล้วนแต่มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การที่จะช่วยสร้างสิ่งปลูกสร้างที่เรียกว่าศูนย์ราชการและศูนย์บริการประชาชนตรงนี้ร่วมกัน 
1.คำถามของท่าน ส.ท.บรรพจน์ขออนุญาตเอ่ยนามถามว่าสิ่งที่ท่านสภาอนุมัติให้ไปแล้ว
วันนี้เทศบาลจะดำเนินการยังไงจะทำการรื้อทันทีเมื่อได้รับอนุมัติตอนนี้เรากระทำการ
สำรวจออกแบบการรื้อถอนเรียบร้อยหมดแล้วเราดำเนินการตามขั้นตอนราชพัสดุ อย่าลืม
นะครับว่าในส่วนของราชการมีระเบียบพัสดุควบคุมอยู่มีระเบียบพัสดุเป็นถนนให้เราเดิน
ห้ามเดินออกนอกถนนอธิบายอย่างนี้คืออาคารตรงนี้ถ้าผ่านโดยราบรื่นจากสภาทุกคน
เห็นชอบ ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน ส.ท.วสันต์ได้พูดมาเมื่อกี้ท่านไม่ต้องกังวลเพราะฉะนั้นใน
ส่วนของการดำเนินการก่อสร้างดำเนินการรื้อถอนดำเนินการขอใช้เทศบาลและดำเนินการ
ตามขั้นตอนทุกประการที่ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของระเบียบพัสดุเพราะฉะนั้นเธอไม่
ต้องกังวลเรื่องนี้ทั้งประชาคมชาวบ้านอะไรต่างๆนั้นเราได้ผ่านมาหมดแล้วดำเนินการ
ขับเคลื่อนตรงนี้มาเป็น 1-2 ปีแล้ว เพราะฉะนั้นมันกำลังจะสำเร็จในเร็วๆนี้ แล้วจะบอก
ไทม์ไลน์อย่างเร็วอย่างช้าเมื่อไหร่ ไทม์ไลน์ ผมกำหนดไว้หมดเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่ 1 
หลังจากได้รับอนุมัติจากสภาเราจะทำการรื้อของทันทีเราจะดำเนินการจ้างปรับปรุงแบบที่
เรามีอยู่อาจจะนำแบบจากที่อ่ืนที่ได้มาปรับปรุงให้เหมาะสมกับแบบของเรากับสถานที่ ใช้
เวลาไม่เกิน 30 วันในการปรับปรุงแบบทุกอย่างต้องตรงไปตรงมา แล้วก็ต้องสอดคล้องกับ 
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1 ความปลอดภัยของอาคารอาคารหลังนี้ซึ่งมันเป็นอาคารขนาดใหญ่สำหรับเราแต่ถ้าพูดถึง
สิ่งปลูกสร้างก็ไม่ใหญ่เนื้อที่ประมาณ 2,000 ตารางเมตรพ้ืนที่ใช้สอยเพราะฉะนั้น ต้องทำ
ตามขั้นตอนปรับปรุงดูโครงสร้างเราจะต้องเข้ามาเทสดินทั้งหมดจะต้องได้ลงเข็มขนาดไหน
อย่างไรขั้นตอนจะเดินหลังจากบ่ายวันนี้ลงจากสภาจบแล้ว ขั้นตอนจะเดินทันทีไม่ต้องห่วง
อาจจะทันสมัยเราถ้าไม่มีอะไรติดขัดถ้าเราโชคดี ขั้นตอนที่ 2 หลังจาก ส่งมอบแบบที่
ปรับปรุงเรียบร้อยเราก็จะดำเนินการประกาศ ตามข้ันตอนพัสดุประกาศหาผู้รับจ้างหลังจาก
รื้อถอนเสร็จแล้วต้องนำเข้าสภาเพ่ือขออนุญาตก่อสร้าง ขออภัยข้ามขั้นตอนนี้ไป ต้องขอ
อนุญาตก่อสร้างโดยใช้งบประมาณซึ่งผมเตรียมให้หมดแล้วครับประมาณก็เตรียมไว้แล้ว 
ถามว่าเท่าไหร่เยอะครับสำหรับอาคารหลังนี้เพราะเป้าประสงค์เราต้องการมันมีหลายอย่าง
ในนี้ ศูนย์เด็กเล็กที่สมบูรณ์แบบก็จะอยู่ในนี้ ศูนย์อะไรต่างๆโดยเฉพาะศูนย์ราชการตรงนี้ถือ
ว่าเป็นศูนย์ราชการต้นแบบหลายๆอย่างสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปอธิบายในการขอ
อนุมัติใช้งบประมาณส่วนคร่าวๆหลังจากขออนุมัติก่อสร้างเรียบร้อยอนุมัติให้ก่อสร้างเรา
ก่อสร้างทันทีเพราะเราไม่ได้ใช้งบจากส่วนกลางเราใช้งบประมาณของเราเอง ที่ผมพยายาม
กันถ้าเราใช้เงินไม่เป็นเงินมันหมดสมมุติว่าจะก่อสร้างข้างหลังนี้ ใช้งบ 20 ล้าน เงินเหลือ 
18 ล้าน เราหาที่ไหนมาเติมไม่ได้ก็ไม่สามารถจะสร้างอาคารได้ นี่คือปัญหาเดี๋ยวจะอธิบาย
ให้ฟังในการขออนุมัติก่อสร้างคราวต่อไปพอสภาอนุมัติให้เขาสร้างเราจะประกาศบน
เว็บไซต์เพ่ือผู้รับจ้างมีเวลา 1 เดือนให้บริษัทต่างๆต้องเอาแบบที่อยู่ในระบบไปตี ค่าว่า     
จะประมูลก่อสร้างในราคาเท่าไรถึงจะเหมาะสมจากราคากลางเขาจะตั้งราคาเท่าไหร่ถึงจะ
เหมาะสม เราก็จะพิจารณาหาผู้รับจ้างพอได้ผู้รับจ้างมีเวลาอีกไม่น้อยกว่า 7 -15 วัน 
จะต้องให้คนที่เราไม่ได้พิจารณาได้อุทธรณ์ว่าสิ่งที่เทศบาลอุทธรณ์มานี้ ถ้ารวบรัดปุ๊บ ขอ
อนุญาตเอ่ยนามพิจารณาให้ ส.ท.บรรพจน์ เป็นผู้รับจ้างโดยเริ่มก่อสร้างเลยผิดทันทีครับ
ระเบียบ ต้องเปิดโอกาสให้คนอ่ืนซึ่งเป็นผู้ยื่น ebiting ด้วยกัน อุทธรณ์ก่อน คาดว่าถ้า
ดำเนินการตามนี้ช้าที่สุดสงกรานต์  เร็วที่สุดมีนาคมผมประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุก
สัปดาห์มีวาระการประชุมเราได้เตรียมกันมาหลายปีเตรียมเรื่องจะก่อสร้างศูนย์ราชการนี้ 

ส.ท.วสันต์  - เรียนประธานฯ เรื่องที่ 1 ท่านนายกฯยังไม่ได้ตอบสอบถามผมในเรื่องของการมีส่วนร่วม
ของตำบลตามที่ท่านบอกเมื่อกี้ได้ประชาคมหมู่ 7 อย่างเดียว ทั้งนี้ผมบอกว่ามันเป็นสิ่งที่
เป็นหน้าเป็นตาของตำบลสันปูเลยยังไม่เห็นภาพของการประชุมว่าตรงนี้เหมาะสมไหม 
รูปแบบลักษณะของอาคารอย่างไร กรณีท่ี 2 ในส่วนของรูปแบบผมยังงงอยู่ว่าที่ดินเรายังไม่
มี แต่แบบมีมาแล้วและที่ท่านนายกบอกว่าจะมีการปรับปรุงแบบ เหมือนกันครับสมมุติว่า
เราจะไปซื้อบ้านไปซื้อที่ดินตรงนี้ ไปซื้อปุ๊บแบบมีก่อนแล้ว เราไม่สามารถไปยื่นธนาคารได้ 
แล้วทีนี้จะขอสภาปรับปรุงแบบไม่รู้ว่ามันได้ไหมในส่วนของการออกแบบครั้งแรก 

ประธานฯ - ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจง 
นายกฯ - เรียนท่านประธานฯขออนุญาตเอ่ยนามท่านส.ท .วสันต์ ท่านต้องการคำตอบจริงๆขอ

อนุญาตแบบนี้นะครับว่าท่านไม่รู้หรือว่าแกล้งไม่รู้จริงๆแล้วตรงนี้แบบที่เราจะสร้างในที่ดิน 
นสล. ที่หมู่ 5 เราเตรียมที่จะสร้างที่หมู่ 5เรียบร้อยแล้วมันไปสะดุดตรงที่กระบวนการ
ขั้นตอนในการขอใช้ที่เราก็มาพิจารณาในสภานี้ว่าเราตกลงถอยการขอใช้ที่ดิน เพราะฉะนั้น
ขออนุญาตเปลี่ยนวิธีการคือไปขอซื้อที่ดินโดยตั้งคณะกรรมการทุกอย่างหมดเลย สืบหา
สถานที่ สืบราคาทั้งหมด เพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นไปตามข้ันตอนท่านไม่ต้องกังวลว่าเรื่องที่
มันผิดระเบียบผิดกฎหมายเราไม่ทำอยู่แล้ว ไม่เสี่ยงอยู่แล้วครับ เมื่อแบบตรงนั้นเราไม่ใช้ใน
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ที่เดิมเพราะจะใช้ที่ใหม่จะใช้คำว่าปรับปรุงถ้าที่ใหม่จะออกแบบใหม่ก็ต้องขอใหม่ขออนุญาต
ตอบคำถามให้รู้ว่าชัดเจนไหมครับ 

ส.ท.วสันต์  - เรียนท่านประธานฯ เมื่อสักครู่ท่านบอกว่าจะสร้างที่หมู่ 5 แบบมีแล้วคือมีแบบก่อนแล้ว
จะไปสร้างที่หมู่ 5 แต่กระบวนการมันไม่ได้แล้วทำไมไม่ขออนุญาตก่อนถึงค่อยมีแบบจู่ๆมา
ออกแบบเรียบร้อยแล้วมีแบบจะสร้างแบบนี้ที่หมู่ 5แต่ติดกระบวนการในการขออนุญาตใน
การใช้ที่ดินแต่ทำไมไม่ขออนุญาตก่อนมาออกแบบล่ะครับ ฉันได้ฉันนั้นเหมือนตอนนี้ที่ขอ
อนุญาตเรียบร้อยจะใช้ที่ดินปุ๊บ จู่ๆมีการก่อตั้ง ตั้งปุ๊บ แล้วมาขอปรับปรุงแบบผมเข้าใจผิด
ไหมครับท่านประธาน ท่านเข้าใจเหมือนที่ผมเข้าใจไหมครับ ก็เหมือนกันวันที่ผมอธิบายเรื่อง
ซื้อบ้านผมมีแบบบ้านแล้วแต่ที่ดินมีไหนไม่รู้ สมมุติผมมีแบบที่ดินอยู่ แบบบ้านอยู่ 500 
ตารางวา แต่ไปซื้อที่ดินมาอยู่ 400 ตารางวา แล้วไปขออนุมัติธนาคารธนาคารอนุมัติไหม
ครับขอบคุณครับ  

ประธาน :   ขอบคุณท่านวสันต์ครับ แบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้ที่เรื่องการขอยื่นแบบ ตอนนั้นท่านวสันต์ยัง
ไม่ได้เข้ามา คือตอนนั้นจุดประสงค์ของท่านนายกจะทำที่กอกหม่นพอดีมันติดขัดเรื่องที่ดิน
หลายอย่างก็คือท่านนายกตอนนั้นก็ผ่านสภาเรียบร้อยตอนนั้น 500,000 บาท แล้วมาจะ
ตั้งการจัดซื้อที่ดินผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นกรรมการจัดตั้งที่ดินมันไม่ได้ครับราคาของที่ดินการ
ประมาณ 2 เดือนสุดท้ายแค่ไร่ 6 แสนบาทแต่ซื้อจริงบ้านเรา 5-6 แสนต่อไร่ตอนนี้ก็เลย
ยกเลิกกันไม่มีใครกล้าจะซื้อ ท่านนายกต้องพูดอีกทีว่าขอใช้ที่ราชพัสดุท่ารั้วแล้วก็ถ้าจะ
เขียนแบบไหนก็เสียเวลาต้องมีขอปรับปรุงแบบกันเนื้อที่ที่มัน3 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา ถ้า
พ้ืนที่มันได้ตามพวกเราเห็นควรการพิจารณากันแต่ท่านสท .วสันต์กำลังเข้ามายังไม่รู้ระบบ
การตอนนั้นตอนนี้ก็คงจะรู้บ้างว่าสร้างตรงนี้ไม่ได้มันติดหลายๆอย่าง ถ้าเกิดมันหมดรุ่นเรา
หรือว่านายกคนใหม่หรือว่า ส.ท คนใหม่อาจจะคิดสร้างมันจะได้ไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันครับแต่
เพ่ือชาวบ้านไม่รู้ สู้ๆเพ่ือนชาวบ้านบ้านเรารวมพิจารณากันดูว่าท่านจะสร้างตึกใหม่เพ่ือ
ชาวบ้านตำบลสันปูเลยไหมอนาคตเป็นยังไงอีกหน่อยก็คงจะพัฒนาไปอีกเยอะ อาจจะเป็นที่
สว่านเมืองเทศบาลตำบลเหมือนเดิมก็แล้วแต่อยู่ในมือของท่านแล้วผมขอมาติ ท่านนาย
เห็นชอบยกมือขึ้น 

ส.ท.บรรพรจ์ :   เรียนท่านประธานฯ ตามที่ผมได้สอบถามท่านนายกฯว่าการรื้อถอนความเร็วล่าช้ายังไงถือ
ว่าท่านนายกตอบได้ชัดเจนก็สบายใจคือบางครั้งชาวบ้านไม่ถามมาว่าทางเทศบาลจะมา
ก่อตั้งตรงนี้ชัดเจนไหมแต่ทีนี้ก็เลยต้องมาถามท่านนายกที่สภาได้รับคำตอบชัดเจนว่าจะ
เกิดขึ้นเร็วหือช้าไม่เกินเดือนเมษายน เพราะฉะนั้นผมต้องการความชัดเจนแบบนี้จากท่าน
นายกฯ เพราะฉะนั้นขอบคุณท่านนายกที่ชี้แจงและอธิบายได้ชัดเจน 

ส.ท.จรัสพงษ์ :   เรียนท่านประธานที่เคารพวันนี้ขอขอบคุณท่านนายกและท่านประธานสภาได้ที่ได้ชี้แจง
ความกระจ่างในการประชุมสภาวันนี้เพราะว่าจะว่าท่านวสันต์เข้ามาทีหลังขออนุญาตเอ่ย
นามนะครับผมก็เข้ามาทีหลังก็ไม่ทราบเหมือนกัน วันนี้เราก็ได้รับข้อมูลที่กระจ่างชัดเจนจะ
ได้เป็นที่ทางเดียวกันเพราะว่าศูนย์ราชการใหม่นี้ก็คือที่ไหนก็อยากได้ผมเชื่อว่าสมาชิกทุกคน
ในห้องนี้ก็อยากได้ผู้บริหารก็อยากได้พนักงานก็อยากได้เพ่ือบริการประชาชนชนอย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพทั้งนี้ก็ไม่มีอะไรที่ข้องใจแล้ว 

 
 
 



๑๒ 

 

 

ประธานฯ  - สมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบ.....10....เสียง 

- ไม่เห็นชอบ...-.. เสียง 
- งดออกเสียง...1...เสียง 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
ประธานฯ  - สมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายสอบถาม ขอเชิญ 
ส.ท.จรัสพงษ ์  - เรียนท่านประธานฯ ขอสอบถามดังนี้ 

1. ชาวบ้านฝากมาถามเรื่องฝาท่อหน้าวัดยางทอง ได้สอบถามรองสมเดช ท่านแจ้งว่ากำลัง
หล่อฝาท่ออยู่  
2. ฝาท่อระบายน้ำถนนเส้นท่ารั้ว-สันปูเลย ที่เอายางมะตอยไปใส่แล้วมันหลุดบางที่เป็น
หลุมอันตรายต่อคนขับขี่รถไปมา รถจักรยานยนต์ล้มก็มี อยากจะขอจัดการให้ทำเป็นพ้ืนที่
เรียบๆ ถ้าเราจะจัดการกับน้ำเราค่อยเปิดหรือเจาะฝาท่อเป็นครั้งๆไป 
3. การขยายไฟกิ่งเส้นท่ารั้ว กอกหม่น สันปูเลย ผมออกมาดูตอนกลางคืนถนนเส้นนี้มันมืด
ถ้าในเรื่องไปขออบจ.ที่ท่านนายกประสานไปก่อนนั้นในเมื่อมันยากมันไม่ได้เราขยายไฟกิ่ง
ของเราเพ่ิมเติมไปก่อน น่าจะช่วยเหลือได้เป็นบางส่วน 

ส.ท.วสันต์  - เรียนท่านประธานฯ ขอสอบถามดังนี้ 
1. ฝาท่อ ขอเน้นย้ำให้ท่านนายกทำให้รวดเร็วเหมือนอาหารใหม่ หลังจากที่หลวงพ่อเสีย 
100 วัน ต้องทนฟังเสียงชาวบ้านบ่นว่าเมื่อไหร่จะแล้วเสร็จ เมื่อวันก่อนหัวหน้าช่างมาเจอ
ที่หน้าวัดมันเป็นส่วนประกันของบริษัทผมเลยถามไปว่าถ้าเรารอประกันของบริษัทแล้วหาก
วันใดวันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุจนถึงแก่ชีวิต ผลเสียจะไปตกอยู่ที่เทศบาลต้องรับผิดชอบ จากท่ีมี
การจัดงานมาหลายครั้งที่วัดยางทองผมได้รับคำถามจากชาวบ้านคนใช้รถใช้ถนน 
2. ขอย้อนไปถึงเหตุการณ์พลุระเบิด ที่หมู่บ้านสันทุ่งใหม่ ได้มีทุกหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ
ผมเป็นหนึ่งในนั้นคือมูลนิธิสว่างสำเร็จน่าน้อยใจหนังสือตอบขอบคุณจากเทศบาลยังไม่เคย
ได้รับ ผมขออนุญาตเปรียบเทียบเทศบาลตำบลสันพระเนตร เทศบาลตำบลสันนาเม็ง 
เทศบาลตำบลสันป่าเปา หากมีเหตุต่างๆขนาดใหญ่ ไม่เกิน 3 วันได้รับหนังสือตอบขอบคุณ
มาแล้ว แต่หน่วยงานของเราอยู่ในเขตพ้ืนที่ตำบลสันปูเลยไม่ได้รับหนังสือตอบขอบคุณ ทั้งที่
หน่วยงานอื่นได้รับ  
3. เมื่อลอยกระทงที่ผ่านมา จัดที่ท่าน้ำยางพระธาตุ ได้มีประชาชนได้แจ้งเข้ามาในส่วนของ
ได้รับบาดเจ็บไม่ทราบว่าทางผู้บริหารได้เข้าไปเยี่ยมหรือยัง คือครูพรรณี คิดจักร หมู่ที่ 13 
เป็นภรรยาของพ่ีหนานจรัล คิดจักร ตอนแรกไม่ได้เป็นอะไรมาก ตอนนี้ได้รับการผ่าตัด 
หน้าแข้งแต่กระดูกหักต้องส่งผ่าที่โรงพยาบาลสันป่าตองตอนนี้ได้กลับมาพักที่บ้านแล้ว 
เพราะว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในงานของเรา 

ส.ท.สุภาพ  - เรียนท่านประธานฯ ขอสอบถามดังนี้ 
1. ฝากมาจากอาจารย์ เรื่องคลื่นชะลอทางเทศบาลจะมีนโยบายมาทำให้เมื่อไหร่เพราะว่า
ผู้ปกครอง นักเรียนใช้ถนนเยอะ เพราะว่าขึ้นชะลอจะช่วยลดอุบัติเหตุได้ 
2. ชาวบ้านฝากมาถามเรื่องต้นไผ่ทางเทศบาลจะช่วยได้ไหมที่ว่าจะเอาต้นไผ่ออก 

ส.ท.ปวริศา  - เรียนท่านประธานฯ ขอสอบถามดังนี้ 



๑๓ 

 

 

1. ขอความอนุเคราะห์ช่วยซ่อมแซมถนนตรงที่เลยบ้านของตรงโค้งหัวมุมบ้านพ่ีแขกจะมี
ตรงนั้นนิดหน่อยฝ่าท่อมันยุบลงไปวันก่อนได้เขียนคำร้องเข้ามาแล้วชาวบ้านได้โรงเรียนมา
หลายครั้งแล้วฝากด้วยค่ะ 
2. ซอย 25 เป็นหลุมที่ต้นโพธิ์ 2 จุดเลยเยื้องเข้าโรงเรียน ที่ต้นโพธิ์พ่อปู่ ฝากซ่อมแซมด้วย
นะคะเขียนคำร้องเรียบร้อยแล้วค่ะ 

ส.ท.ธมณณัฏฐ์  - เรียนท่านประธานฯ ขอสอบถามดังนี้ 
1. โครงการของชาวบ้านเกี่ยวกับสุขภาพ บางที่ชาวบ้าน อสม. ก็อยากทำทางสาธารณสุข
ได้มาติดต่อส่งไฟล์ให้แล้วว่ามีโครงการอะไรบ้างแต่บังเอิญคนของเราทำเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ไม่เป็นอยากจะขอทางสาธารณสุขสมมุติว่ามีชาวบ้านมาปรึกษาเรื่องโครงการ
อยากจะให้ทางสาธารณสุขเทศบาลช่วยพิมพ์ข้อความให้ด้วยอยากจะนำเรียนและขอความ
อนุเคราะห์ช่วยชาวบ้านด้วย 

ส.ท.จรัสพงษ ์ - เรียนท่านประธานฯ ขอฝากเรื่องที่ 3. ของ ส.ท.สุภาพ เรื่องถนนที่หมู่ 8 ผมได้ร้องเรียน
ไปใน LINE official ที่มันทรุดเป็นทางต่างระดับตรงเลี้ยวขวาสามแยกประชาต้นส้ม และมี
ถนนที่ขยายไหล่ทางแล้วมันทรุด ได้มีจักรยานยนต์แฉลบล้มหลายคันแล้ว ขอนำยางมะตอย
ไปซ่อมแซมตรงขอบทาง 

ส.ท.วสันต์  - เรียนท่านประธานฯ ขอฝากผู้บริหารช่วยตรวจสอบ 
1. หน้าบ้านลุงเก้อมีฝาท่อทรุดตัวตอนนี้ได้เปิดหน้าไว้ขอท่านเข้าไปดูเพราะว่ามันเปิดฝาทิ้ง
ไว้เกรงว่าก็จะตกท่อเพราะว่าตรงนั้นลด 6 ล้อเยอะ  
2. ตามที่มูลนิธิได้รับงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพตำบลสันปูเลย ในส่วน
ของการทำ the marketer ผู้ประกอบการดีป้องกันเด็กจมน้ำ ตอนนี้ทำมูลนิธิได้รางวัล
เหรียญทองซึ่งจะได้ไปรับรางวัลที่กรุงเทพฯล่าสุดที่ผ่านมาได้รับรางวัลในส่วนของการดำเนิน
ของโครงการในเชิงประจักษ์ในส่วนของป้องกันเด็กจมน้ำซึ่งเราก็ทำเพ่ือทำเป็นตำบลสันปู
เลย ขอขอบคุณในส่วนของเทศบาลตำบลสันปูเลยและสำนักงานประกันหลักสุขภาพตำบล
สันปูเลย 

ส.ท.สุภาพ - เรียนท่านประธานฯ ทางเข้ากอกหม่นที่ทางเข้าบ้านเก่าของเฮียแกะ มีท่อทรุดตัว ถนนจะ
เป็นคลื่นตรงนั้น อยากขอให้นำยางมะตอยไปปรับแก้เทราดให้มันเรียบ  

ส.ท.เกรียงศักดิ์ - เรียนท่านประธานฯ ชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องประปาผมขอเร่งด้วยครับ ที่ก็ยังไม่ได้ถม
บาดาลก็ยังไม่ได้เจาะ 

ส.ท.เชิดศักดิ์  - เรียนท่านประธานฯ นำเรียนปัญหา ดังนี้ 
1. นำเรียนปัญหาของชาวบ้านหมู่ 3 เมื่อกี้ทางด้านท่านปวริศา ได้เอ่ยถึงเรื่องทางโค้งบ้าน
ป้าผา เมื่อวานรถพ่วงข้างของผมได้ตกหลุมที่มันทรุดตัว ถนนเส้นที่สำคัญที่สุดก็คือถนนเส้น
หมู่ 3 ที่จะมาหมู่ 5 และจะมาเทศบาลถนนเส้นนั้นได้มีการปรับปรุงหลายปีที่ผ่านมา
สมัยก่อนทางผู้บริหารคนก่อนแต่ตอนนี้มันชำรุดแล้วขออนุญาตเอ่ยนามท่านรองสมเดชก็ได้
เล็งเห็นและได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านหมู่ 3 และชาวบ้านที่ใช้ถนนเส้นนี้เพราะทำไม
เส้นนี้เป็นเสาหลักในช่วงนี้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือนอยากให้ได้ทางช่างเข้ามาดูแล
เกี่ยวกับซ่อมแซมเอายังมาต่อมาซ่อมแซมที่มันชำรุดบางที่เห็นเหล็กโผล่ฝากทางด้าน
ผู้บริหารประธานสภา 
2. ทางด้านสุสานป่าช้าสันกู่น้อยได้รับเรื่องร้องเรียนจากบ้านจัดสรรที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง
ซึ่งได้รับผลกระทบและได้ร้องเรียนมาทางผู้ใหญ่บ้านจนตลอดถึงทางเทศบาลในเรื่องของ



๑๔ 

 

 

การเผาศพเขาด้านนอกมีปัญหา คือถ้าเขาเผาในเมรุใหญ่ไม่เป็นไร แต่มีงานศพได้ทำการเผา
ข้างนอกเมรุ แต่ผลกระทบที่ชาวบ้านจัดสรรได้รับคือขี้เถ้าปลิวลอยไปบริเวณบ้าน เนื่องจาก
บ้านจัดสรรเกิดขึ้นทีหลังทางสุสานได้มีมาก่อนแต่นานแล้ว ได้ปรึกษากับทางด้านที่ปรึกษา
ทางด้านผู้ใหญ่บ้านเราควรจะทำโดมหรือที่บังไม่ให้ขี้เถ้าพวกนี้ปลิวไปบ้านเขาคงจะใช้
ความเร่งด่วนเพราะว่าการเผาศพเกิดข้ึนตลอด  
3. จากที่ประชุมประชาคมบ้านหมู่ 3 ไปแล้วนั้น ปัญหาของบ้านนายสม ป่าขุย ตอนนี้ได้มี
การขายที่ดิน และได้ทำการถ่มดิน มันมีเหมืองสาธารณะ เวลาฝนตกน้ำจะท่วมบ้านหลาย
หลัง ครั้งก่อนได้มีเจ้าหน้าที่กองช่างจะเข้ามาเจาะแต่ก็ไม่ได้ทำ ผมจึงอยากขอให้ทำราง
ระบายน้ำที่เป็นรางเปิดก็ได้ถ้าเป็นท่อมันจะยาก อยากให้ทางท่านบริหารตลอดจนถึงกอง
ช่างเข้าไปดูว่าจะทำแก้ไขยังไง ถ้าเข้ามาแล้วขอแจ้งผมด้วยจะได้เข้ามาชี้จุดให้  

ประธานฯ - สมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปราย สอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีขอเชิญท่านนายกฯ 
ชี้แจง 

นายกฯ - เรียนท่านประธานฯ ขอบคุณทุกท่านที่ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์เพราะท่านมีหน้าที่ที่จะนำ
ความเดือดร้อนของชาวบ้านมาให้เทศบาลได้ช่วยกันกำจัดสิ่งที่เดือดร้อนให้หายไปหรือ
น้อยลง  
1. ตอบคำถามของท่าน ส.ท.จรัสพงษ์ เรื่องฝาท่อของหมู่ 4 ตรงทางโค้งอยู่ในแผนที่เราจะ
ดำเนินการ ถนนตรงนั้นเป็นของอบจ. แต่ท่อทางเทศบาลทำ ที่นี้ผมถึงคัดค้านมาโดยตลอด
ว่าเพราะว่าถ้าทำรางจะมีปัญหาเพราะว่าถนนมันไม่อยู่กับที่ถนนมันจะมีการปรับปรุงอยู่
อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ก่อนที่เราจะลืมกันตรงนั้นปัญหาที่ 1 ก็คือถนนประกันอยู่ 2 ปี ภายใน 
2 ปี ถ้าเกิดอุบัติเหตุเราก็จะต้องตามเรื่อง เราไม่สามารถเข้าไปทำอะไรได้สมมุติว่าประกัน
ถนนทำประกันถึงวันที่สิ้นเดือนธันวาคมและก่อนสิ้นเดือนธันวาคมเรานำสิ่งปลูกสร้างของ
เราไปวางทับของเขาทางประกันจะปฏิเสธความรับผิดชอบทันทีนี่คือกระบวนการทางพัสดุที่
มันเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เราไม่สามารถแก้ไขได้เพราะเราอยู่ภายใต้ระเบียบกฎหมายก็ต้องปฏิบัติ
แบบนี้ ที่นี้ตรงนั้นเราได้ทำแผนเตรียมแผนเรียบร้อยว่าจะยกฝาราง บริเวณข้างถนนไม่
อยากให้เป็นราง ถ้าเป็นรางที่เป็นฝาทึบแล้วมีบ่อพักได้ไหม ผมกำลังคุยกับช่างเพราะเป็นฝา
รางก็จะเป็นแบบนี้ทุก 5 ปีถนนปรับปรุงอยู่ตลอดถ้าถนนปรับเพ่ิมสูงขึ้นก็จะเกิดความต่าง
ระดับขึ้นแบบนี้เขาก็จะไม่สนใจว่าความต่างระดับนั้นจะเป็นอันตรายกับใครแล้วเราก็ไม่
สามารถเข้าไปทำอะไรได้ทันทีทันใดตามสิ่งที่เราอยากจะทำเพราะฉันนั้นจึงต้องมาช่วยกัน
ในสภาช่วยกันถูกพิจารณาการจะอนุมัติให้สร้างรางข้างถนนเราก็ต้องมาคุยกันต่อว่าถ้าวัน
ข้างหน้าถ้าถนนสร้างจะทำกันยังไงก็จะต้องเป็นรูปแบบรางในทางวิศวกรรมในทางกองช่าง
ต้องไปคิดต่อว่าการก่อสร้างตรงนี้จะได้ยังไง ถมถนนแล้วถ้าฝารางมันยกขึ้นด้วยมันก็จะเป็น
แบบนี้ ถ้าแก้ปัญหาระยะยาวในตรงนี้ได้นำเข้าแผนเตรียมแผนเรียบร้อยแล้ว  
2. ฝาท่อหมู่ เช่นเดียวกันผมได้ประสานไปทางหลวงชนบทมาโดยตลอดครั้งล่าสุดรองสม
เดชและช่างยังถกเถียงกับผมอยู่มันกระเทาะที่มันเป็นนูนสูงไม่ได้ มันทำก่อนที่ผมจะเข้ามา
ผมก็ไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้เพราะทั้งๆที่มันมีทางเลือกแต่ถ้ามันไม่มีทางเลือกเราค่อยว่า
กัน ถนนสามารถปรับไม่ต้องถมก็ได้เราก็ทำเส้นเบี่ยงเหมืองทำท่อให้มันทะลุกันก็น่าจะได้
จุดประสงค์เพ่ือระบายน้ำข้างบนก็ถมให้มันเท่ากันตอนแรกใส่ตะแกรงเหล็กคนที่อยู่ข้าง
ถนนเขาเดือดร้อนพอรถผ่านทำให้เกิดเสียงดังก็เดือดร้อนเป็นมลพิษทางเสียงนี่คือ
ผลกระทบเพราะฉะนั้นผมได้ถามทาง ผ.อ.ชัชชัย ของทางหลวงชนบทว่ามีแผนจะแก้ตรงนี้
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ไหม เขาบอกว่าจะวางแผนแก้ไขให้ รวมทั้งไฟฟ้าและไหล่ถนนตั้งแต่ท่ารั้วจนถึงร้องขุ่นได้
บรรจุในปี 2567 กำลังรออยู่ ล่าสุดประมาณ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาได้โทรคุยกันอยู่ ถ้าอยู่ใน
อำนาจหน้าที่ของเราเราสามารถทำได้แต่มันนอกเหนืออำนาจหน้าที่เราไม่สามารถทำอะไร
ได้ทำได้แค่นี้ และตอนนี้เพิ่งได้รู้วันที่ 5 ที่ผ่านมา ว่าหัวหน้าที่รับผิดชอบไฟฟ้าของทางหลวง
ชนบทเป็นสามีของเจ้าหน้าที่พัสดุเราอยู่ที่นี่ ก็เลยได้ฝากเจ้าหน้าที่คนนั้นช่วยประสานอีก
ทาง เบื้องต้นได้สั่งช่างไฟฟ้าคือช่างตั้มได้รื้อไฟกิ่งเดิมเอาไปใส่ใหม่ ใส่ตั้งแต่แรกเทศบาลไป
จนถึงหมู่ที่ 1 ก่อนเพราะว่าทางสันปูเลยเขาจะมีงาน แล้วค่อยขยายต่อในพ้ืนที่อ่ืน ซึ่งได้
สั่งซื้อไปกินมาอยู่ 80 กว่าชุด กำลังรอขามันมาอยู่  
3. ตอบคำถามท่านสุภาพ เรื่องคลื่นชะลอความเร็ว ผมสามารถทำได้เฉพาะครึ่งธรรมดาแต่
ขึ้นตัวเนินนั้นผมไม่กล้าทำถ้าเป็นเครื่องสีทำให้ได้เดี๋ยวให้ป้องกันทำให้ครั้งก่อนทำไปแล้ว 
32 ซอยอันนี้ชุดใหม่เดี๋ยวทำให้ตรงหน้าโรงเรียน ตรงหน้าวัดจะปรับปรุงตรงข้างกำแพง 
ข้างโรงเรียนปรับปรุงแผนเพ่ือเสริมรายทางเพ่ือให้จอดรถได้เพราะใช้ทางบ่อยตรงนั้น  
ซอย 13 ถนนทรุดตรงเส้นหลักตรงนี้ได้ประสานกับ อบจ. แล้วล่าสุดให้ช่างไฟประสานแผน
ที่ป่าป้องก็ได้พูดเรื่องนี้แล้วถ้าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเราจะแก้ไขให้ก่อน ได้แก้ไปหลายครั้ง
หมดงบไปเยอะอยู่ เรื่องต้นไผ่ กลางลำเหมืองเดี๋ยวจะให้ช่างเก่งลงพื้นที่ 
4. ตอบคำถามท่านปวริศา ฝาท่อของหมู่ 3 อันเดียวกันกับสท.เชิดศักดิ์ ตรงเลยบ้านป้าผา 
ในหมู่ 3 มี ส.ท. 2 คนผู้บริหาร 2 คน ผมให้สำนักปลัดดูแลหมู่ 3 แต่เงียบเพราะฉะนั้นผม
ต้องกลับมาคุยกับทีมงานผมต่อว่าได้สำรวจพื้นที่ตรงนั้นไหม เห็นปัญหาตรงนั้นไหม  
5. ตอบคำถามของท่านธมณณัฏฐ์ ซอย 25 บริเวณใกล้ต้นโพธิ์ ตรงนี้ผมจะบอกเจ้าหน้าที่ 
ให้บริการ  
6. ตอบคำถามท่านเกรียงศักดิ์ เรื่องประปา จะขออนุญาตให้วิศวกรโยธาเป็นผู้ชี้แจง 

วิศวกรโยธา - เรียนท่านประธานฯ ขออนุญาตแจ้งความคืบหน้าตอนนี้อยู่ขั้นตอนการลงระบบ egp 
70% กำหนดการที่แน่นอนคือวันที่ 15 ธันวาคม สามารถเสนอให้ท่านนายกฯอนุมัติจัดซื้อ
จัดจ้างได้เลย 

นายกฯ - เรียนท่านประธานฯ ในส่วนนี้ใช้เงินมันเยอะ พวกนี้ไม่สามารถทำได้ทันที มันมีขั้นตอน 
15 ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนไม่ได้จบในวันเดียวเงิน 3 ล้าน 5 เยอะมากสำหรับท้องถิ่นและ
เป็นเงินของเราเองด้วยไม่ใช่เงินส่วนกลางเพราะฉะนั้นไม่มีใครช่วยเราเลย เราจะต้อง
ดำเนินการเองทั้งระบบชาวบ้านใจเย็นๆทันหน้าแล้ง อย่างที่บอกกระบวนการพัสดุจะข้าม
ขั้นตอนไม่ได้ มีระเบียบพัสดุกำกับไว้อยู่ เพราะฉะนั้นอันไหนไม่ผิดระเบียบทำอยู่แล้ว ขอ
อนุญาตเอ่ยนาม อย่างที่ ส.ท.วสันต์ถาม ว่าที่จะสร้างอาคารทำไมไม่ถามในที่ประชาคมก่อน 
มันไม่ได้ผิดระเบียบผมจะถามทำไม ผมได้ถามประชาคมอย่างอ่ืนมาหมดเรียบร้อยแล้ว เรื่อง
การใช้ที่สาธารณะ เป็นอำนาจหน้าที่ไม่ต้องขออย่าลืมอันไหนที่ไม่ได้กำหนดบทบาทให้ทำ 
ไปทำทำไม เราไม่ได้มาทำงานเพ่ือหาเสียง เรามาทำงานเพ่ือให้ได้งาน ให้ท่านไปดูก่อน
ก่อนที่จะทำเจ้าหน้าที่เทศบาลมีนักกฎหมาย 5 คนเขาจะปล่อยให้ผมทำผิดได้ยังไงมันถูก
ระบุไว้ในแผนของเทศบาลเรียบร้อยจึงดำเนินการได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วง 
7. ตอบคำถามท่านเชิดศักดิ์ขออนุญาตอธิบายเส้นนี้คือเส้นหลักในอนาคตซึ่งเมื่อไหร่ที่ใคร
ไม่สามารถจะขวางการเกิดยูเทิร์นนี้ได้แล้วเพราะตอนนี้ได้ถูกบรรจุไว้ในแผนของทางหลวง
แผ่นดินเรียบร้อยแล้วผมได้สอบถามความคืบหน้าแล้วที่จะขอเปิดยูเทิร์นเข้าในเมืองถนน
เส้นนี้จะเป็นเส้นหลักแทนท่ารั้วผมให้ความสำคัญถนนเส้นนี้ชื่อถนนชมท.คือถนนท้องถิ่น
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ของเทศบาลหมายเลข 002 ตัวนี้ถ้าทราบไหมว่าผู้รับจ้างได้ฟ้องเทศบาลให้ชดใช้เงินเป็น
จำนวน 4 ล้านบาทเท่าเขาเสียค่าปรับให้กับสำนักงบประมาณ 4,200,000 บาทจะมา
เรียกคืนที่เทศบาล เวลาไม่ถึง 2 ปีประกันยังไม่หมด เหล็กโผล่แล้วและตอนนี้ผมได้ทำเรื่อง
เอาถนนเส้นนี้เข้าของบกลางเพราะว่ามันใช้เงินเยอะเป็น 10 ล้านเพ่ือจะทำโอเวอร์เลย์ทับ
บรรจุและลงระบบไว้เรียบร้อยแล้วรอการประสานงบประมาณให้ได้งบประมาณมาก่อนก็
ดำเนินการเหมือนกับเส้นปากทางสามแยกทางไปโรงเรียนไม่ใช่คอนกรีตจะเป็น overlay 
เป็น 1 ใน 4 ถนนที่เทศบาลได้ขอลงไปในระบบหมดแล้วที่งบเกิน 10 ล้าน ของท่านเชิด
ศักดิ์อันนี้สาธารณสุขได้ประสานกับผมเรียบร้อยแล้วว่าจะเชิญชาวบ้านบ้านทีทาวน์ที่ได้รับ
ผลประโยชน์เพราะว่าเขาเข้ามาอยู่ทีหลังไม่ใช่ปัญหาประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าตรงไหนที่เป็น
ปัญหาเราก็ต้องแก้วิธีแก้มีแบบนี้ครับ แก้ที่ 1 ถ้าไม่ต้องใช้งบประมาณอะไรเลยถ้าคุยกับพ่ี
น้องชาวบ้านป่าขุยได้ เขายอมเอาค่าหีบเหมือนกับในเมือง สมมุตินะครับ ตรงนี้ผมไม่ได้พูด
ว่าจะต้องไปบังคับอย่าเอาเจตนารมณ์ของผมที่พูดในสภาวันนี้ไปแปลเจตนารมณ์ผิด 
ความหมายที่ผมพูดคือถ้าทุกคนเห็นด้วยไม่ต้องใช้งบประมาณอะไรสักอย่างแปลว่าถ้าเกิด
งานศพทางสายป่าขุยเขาเอาค่าหีบแล้วใส่บนเผาบนเมรุ ปัญหานี้ก็จะไม่มีเท่าจากที่อยู่ในเตา
มันถูกย่อยสลายหมดมันจะเผาไหม้โดยสมบูรณ์บนเตาเมนแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าขายจะต้อง
เผาแบบนี้ห้ามเขาไม่ได้สั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้เขาได้ถามผมมาหลายครั้งแล้วว่าเทศบาลไม่มี
อำนาจอะไรไปสั่งเขามันเป็นวัฒนธรรมที่เขาสร้างกันมาโดยตลอด 
วิธีแก้ที่ 2 คือจะต้องทำโดมครอบที่เผาศพข้างล่างทำเป็นโรงเผาแปลว่าขี้เถ้ามันขึ้นไปก็ติด
หลังคาโดมแล้วก็ลงไม่มีทางไปที่อ่ืนถ้าจะทำรั้วสูงขนาดไหนเพราะไปร้อนมันตีขี้เถ้าขึ้น
ข้างบนมันไม่มีทางที่จะแก้ได้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้น 2 ทาง ถ้าท่านใช้ทางที่ 1 ไม่ได้ ผมก็ต้อง
ขออนุญาตปรับปรุงแผน เดี๋ยววันนี้เราได้คณะกรรมการพัฒนาแผนมาแล้วเดี๋ยวจะปรับปรุง
แผนแล้วครับพอปรับปรุงแผนกันหนึ่งในนั้น ป่าช้าสันกู่น้อย ก็จะปรับปรุงพอปรับปรุงเสร็จ
เรียบร้อยผมก็จะให้กองช่างออกแบบก่อสร้างเป็นโรงเผาคือเอาทั้งไม้เข้าไปครอบบนเชิง
ตะกอนถ้าแบบนี้จะแก้ปัญหาได้ถ้าไม่แก้ด้วยวิธีนี้ก็ไม่มีทางจะต้องกระทบกันแบบนี้ตลอด
อย่าว่าแต่เขาเลยถ้าท่านอยู่บ้านใกล้ก็คงไม่สบายใจเหมือนกันมันเป็นไม้จากการเผาศพเราก็
ต้องเข้าใจเขาบ้านราคาแพงตอนตัดสินใจซื้อเขาไม่ได้มาเห็นตอนเผาก็ต้องแก้แบบนั้นครับ 
8 ตอบคำถามท่านวสันต์ ขออนุญาตเอ่ยนามครับตรงนั้นมันแก้ไขระยะยาว 1. ถนนเส้นนั้น
เป็นถนนอบจ.รางเป็นของเทศบาล ถนนเป็นของอบจ. มันทำมาก่อนที่ผมจะเข้ามาแล้วทีนี้
อย่างที่บอกว่ารางนี้ไปอยู่ข้างถนนเมื่อตอนที่สร้างฝารางอยู่ในระดับเดียวกับถนน หมู่ 4 อยู่
ตรงไหนครับ ผมกำลังพูดถึงตรงโค้ง หมู่ 13 ที่จะไปวัด พยายามจะแก้อยู่ครับ ตรงโค้งวัด
หมู่ 4 ตรงนั้นผมยังไม่เห็นเดี๋ยวจะแก้ไขให้ครับ 2. ฝาท่อบ้านลุงเก้อ รองสมเดชเดี๋ยวบ่าย
ท่านเข้าไปดูด้วยนะครับ 3.หนังสือขอบคุณเรื่องพลุระเบิด ตรงนี้ผมก็ไม่เคยทราบมาก่อน
เพราะเป็นเรื่องของป้องกันฯ เดี๋ยวผมจะสอบถาม อบรมวันที่ 12-13 จะถือโอกาสตรงนี้
พอดีครับเพราะว่าในสันปูเลยมีอะไรเยอะที่คิดว่าจะต้องปรับปรุงผมก็เลยให้อบรม ics 
ระบบการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินคุณไม่ซ้อมกันเลยพอเกิดสถานการณ์แล้วจะ
แก้ปัญหายังไงจะให้ซ้อมวันที่ 12-13 ซ้อมเต็มรูปแบบใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงเดี๋ยวจะ
บอกเอาเรื่องขอบคุณจำเป็นครับ 4. เรื่องนี้ผมก็ไม่ทราบเลย เรื่องที่ชาวบ้านบาดเจ็บที่งาน
ลอยกระทงยังไม่มีโอกาสคุยกันจริงจังหลังจากนั้นมางานอ่ืนก็เข้ามาเดี๋ยวจะดำเนินการให้ถึง
ขั้นกระดูกแตกแต่ไม่มีใครทราบถ้าเกิดจากตรงนั้นเราก็ต้องดูแลอยู่แล้วครับขอบคุณมาก 






